

คำอธิบาย เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงาน สายงานวิจัย สังกัด สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาระงาน	คะแนน	คำอธิบายเกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน	ตัวชี้วัด	ระดับตัวชี้วัด	ระดับ	เอกสารประกอบ	คำอธิบายเพิ่มเติม									
1 งานตามภารกิจประจำตำแหน่ง สายงานวิจัย	40	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบตามความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง "สายงานวิจัย" (นับในรอบการประเมิน)	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นภารกิจประจำตำแหน่งสายงานวิจัย	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	1. ข้อเสนอชุด/โครงการ	1	1. ข้อเสนอชุด/โครงการ	- ภาระงาน "สายงานวิจัย" คิดคะแนนให้รวมกันได้สูงสุดไม่เกิน 40 คะแนน ในส่วนภาระงานสายงานวิจัย - โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อตัวชี้วัด หรือได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสามารถกำหนดคะแนนโครงการสำคัญ "มาก" หรือ "น้อย" ไม่น้อยกว่า 3 โครงการวิจัย/นักวิจัย 1 คนปี									
					2. สัญญารับทุน/หลักฐานการอนุมัติ	2	2. สัญญารับทุน/หลักฐานการอนุมัติ										
					3. รายงานความก้าวหน้า	3	3. รายงานความก้าวหน้า										
					4. รายงานฉบับสมบูรณ์	4	4. รายงานฉบับสมบูรณ์										
					5. ตีพิมพ์ในจดหมายข่าวRSDI Newsletter	5	5. ปก/บทความที่ตีพิมพ์ในRSDI Newsletter										
2 การเผยแพร่ผลงาน	30							- มีผลงานในหมวดใด คิดคะแนนตามระดับ โดยคิดคะแนนให้รวมกันได้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 30 คะแนน ในหมวดการเผยแพร่ผลงาน									
									การเผยแพร่ผลงาน 2.1 บทความที่ตีพิมพ์ใน Newsletter/เว็บไซต์RSDI	5	มีผลจากงานวิจัยหรือผลกระทบจากงานวิจัยลงตีพิมพ์ใน RSDI Newsletter หรือ เว็บไซต์ของ RSDI เป็น format ที่ยอมรับได้ (นับในรอบการประเมิน)	จำนวนผลงานลงตีพิมพ์ใน Newsletter/เว็บไซต์RSDI	จำนวนผลงาน	ไม่มี	0	1. ปก/บทความที่ตีพิมพ์ใน RSDI Newsletter	ถ้ามีผลงานตามตัวชี้วัดในหมวดนี้ คิดคะแนนตามระดับ (จากในหมวดของการเผยแพร่และรวมกันไม่เกิน 30 คะแนน)
														1 ผลงาน	2	2. สำนักบทความที่ตีพิมพ์ใน RSDI Newsletter	
														2 ผลงาน	3	3. สำนักภาพผลงานบนเว็บไซต์RSDI	
														3 ผลงาน	4		
4 ผลงาน ขึ้นไป	5																
การเผยแพร่ผลงาน 2.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่นที่ยังไม่เข้าระบบTCI	5	มีผลจากงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่นที่ยังไม่เข้าระบบ TCI (นับในรอบการประเมิน)	จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่นที่ยังไม่เข้าระบบTCI	จำนวนผลงาน	ไม่มี	0	1. ปก/บทความที่ตีพิมพ์	ถ้ามีผลงานตามตัวชี้วัดในหมวดนี้ คิดคะแนนตามระดับ (จากในหมวดของการเผยแพร่และรวมกันไม่เกิน 30 คะแนน)									
					1 ผลงาน	3	2. สำนักบทความที่ตีพิมพ์										
					2 ผลงาน ขึ้นไป	5											
การเผยแพร่ผลงาน 2.3 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ/นำเสนอในการประชุมระดับชาติที่อยู่ในระบบTCI	10	มีผลจากงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ/นำเสนอในการประชุมระดับชาติที่อยู่ในระบบTCI (นับในรอบการประเมิน)	จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ/นำเสนอในการประชุมระดับชาติที่อยู่ในระบบTCI	จำนวนผลงาน	ไม่มี	0	1. ปก/บทความที่ตีพิมพ์	ถ้ามีผลงานตามตัวชี้วัดในหมวดนี้ คิดคะแนนตามระดับ (จากในหมวดของการเผยแพร่และรวมกันไม่เกิน 30 คะแนน)									
					1 ผลงาน	5	2. สำนักบทความที่ตีพิมพ์										
การเผยแพร่ผลงาน 2.4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ทั้งในระบบScorePUSหรือนำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ)	30	มีผลจากงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ/นำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ(ทั้งในระบบ ScorePUSหรือนำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ)	จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ(ทั้งในระบบScorePUSหรือนำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ)	จำนวนผลงาน	ไม่มี	0	1. เอกสารการเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ	ถ้ามีผลงานตามตัวชี้วัดในหมวดนี้ คิดคะแนนตามระดับ (จากในหมวดของการเผยแพร่และรวมกันไม่เกิน 30 คะแนน)									
					1 ผลงาน	5	2. สำนักบทความที่ตีพิมพ์										

ภาระงาน	คะแนน	คำอธิบายเกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน	ตัวชี้วัด	ระดับตัวชี้วัด	ระดับ	เอกสารประกอบ	คำอธิบายเพิ่มเติม							
การเผยแพร่ผลงาน 2.5 สื่อประเภทวีดิทัศน์/e-book	10	ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ที่มาจากงานวิจัย/ผลกระทบจากงานวิจัย/ประเภทวีดิทัศน์หรือe-book	จำนวนผลงานสื่อประเภทวีดิทัศน์/e-book	จำนวนผลงาน	ไม่มี	0	1. สื่อวีดิทัศน์/ สื่อebookฉบับเผยแพร่	ถ้ามีผลงานตามตัวชี้วัดในหมวดนี้ คิดคะแนนตามระดับ (จากในหมวดของการเผยแพร่และรวมกันไม่เกิน 30 คะแนน)							
					1 ผลงาน	5	2. หลักฐานการเผยแพร่								
การเผยแพร่ผลงาน 2.6 สื่อประเภทหนังสือเล่ม	20	ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ที่มาจากงานวิจัย/ผลกระทบจากงานวิจัย/ประเภทหนังสือเล่ม หรือหนังสือเล่มที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์RSDI	จำนวนผลงานสื่อประเภทหนังสือเล่ม	จำนวนผลงาน	ไม่มี	0	1. หนังสือสื่อเล่มฉบับเผยแพร่	ถ้ามีผลงานตามตัวชี้วัดในหมวดนี้ คิดคะแนนตามระดับ (จากในหมวดของการเผยแพร่และรวมกันไม่เกิน 30 คะแนน)							
					1 ผลงาน	5	2. หลักฐานการเผยแพร่								
3 บริการวิชาการ/ตามตัวชี้วัด/ตามยุทธศาสตร์	20							- โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อตัวชี้วัดหน่วยงาน ตรงตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน หรือทีมวิทยาลัยมอบหมาย โดยคิดคะแนนให้รวมกันได้สูงสุดไม่เกิน 20 คะแนน ในส่วนหมวดบริการวิชาการ							
								บริการวิชาการ/ตามตัวชี้วัด/ตามยุทธศาสตร์ 3.1 จัดการฝึกอบรม	10	จัดทำหลักสูตร หรือจัดทำโครงการฝึกอบรม(ตามความเชี่ยวชาญ/ตามที่ได้รับมอบหมาย)	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	ไม่มี	0	1. ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม	สร้างหลักสูตร หรือร่วมจัดการอบรม ในความเชี่ยวชาญของตนเอง หรือที่ได้รับมอบหมาย หรือตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน หรือทีมวิทยาลัยมอบหมาย
												มีหลักสูตร	3	2. หลักสูตร	
												มีการจัดฝึกอบรม	5	3. รายงานผลการดำเนินงาน	
บริการวิชาการ/ตามตัวชี้วัด/ตามยุทธศาสตร์ 3.2 งานสอน/บรรยาย	4	ได้รับเชิญไปสอน/บรรยาย เป็นเทอม	จำนวนรายวิชาในหลักสูตร	จำนวนรายวิชา	ไม่มี	0	1. หนังสือเชิญ	สอน/บรรยาย เป็นรายวิชา เป็นเทอม ซึ่งได้รับการประสานจากเจ้าของวิชา							
					1 รายวิชา ขึ้นไป	5									
บริการวิชาการ/ตามตัวชี้วัด/ตามยุทธศาสตร์ 3.3 งานสอน/บรรยาย/วิทยากร	3	ได้รับเชิญไปสอน/บรรยาย เป็นครั้งๆ	จำนวนครั้ง	จำนวนครั้ง	ไม่มี	0	1. หนังสือเชิญ	สอน/บรรยาย/วิทยากร เป็นครั้งคราว							
					1 ครั้ง	3									
					2 ครั้ง	4									
					3 ครั้ง ขึ้นไป	5									

	ภาระงาน	คะแนน	คำอธิบายเกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน	ตัวชี้วัด	ระดับตัวชี้วัด	ระดับ	เอกสารประกอบ	คำอธิบายเพิ่มเติม
	บริการวิชาการ/ตามตัวชี้วัด/ตามยุทธศาสตร์ 3.4 ที่ปรึกษา คณะกรรมการ/คณะทำงาน นอกมหาวิทยาลัย	3	ได้รับเชิญเป็นกรรมการ/คณะทำงาน ในความเชี่ยวชาญของตนเอง	จำนวนชุดการเป็นกรรมการ	จำนวนชุดที่เข้าร่วมเป็น กรรมการ	ไม่มี 1 ชุด 2 ชุด ขึ้นไป	0 3 5	1. หนังสือเชิญ 2. หนังสือแต่งตั้ง	ได้รับเชิญเป็นกรรมการ/คณะทำงาน ในความเชี่ยวชาญของตนเองภายนอกมหาวิทยาลัย
	บริการวิชาการ/ตามตัวชี้วัด/ตามยุทธศาสตร์ 3.5 คณะทำงานวิชาการภายใน	10	ได้รับมอบหรือเชิญให้เข้าร่วมเป็นชุดทำงาน/ที่ปรึกษา/โครงการหรือกิจกรรมในหน่วยงาน	จำนวนชุดการเป็นชุดทำงาน	จำนวนชุดที่เข้าร่วมเป็นชุดทำงาน	ไม่มี 1 โครงการ/กิจกรรม 2 โครงการ/กิจกรรม ขึ้นไป	0 3 5	1. รายงานการประชุมที่ปรากฏชื่อ 2. หลักฐานแสดงถึงการร่วมในกิจกรรม	ได้รับมอบหรือเชิญให้เข้าร่วมเป็นชุดทำงาน/ที่ปรึกษา/ด้านวิชาการในโครงการหรือกิจกรรมในหน่วยงาน
4	งานบริหารองค์กร	10							
	งานบริหารองค์กร 4.1 กรรมการภายในหน่วยงาน	6	กรรมการ/คณะทำงานในหน่วยงาน	จำนวนชุดที่เป็นกรรมการ/คณะทำงานในหน่วยงาน	จำนวนชุดที่เข้าร่วมเป็น กรรมการ	ไม่มี 1 ชุด 2 ชุด 3 ชุดขึ้นไป	0 3 4 5	1. คำสั่งแต่งตั้ง 2. ประกาศแต่งตั้ง	ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน/กรรมการ ภายในหน่วยงาน
	งานบริหารองค์กร 4.2 กรรมการภายในระดับมหาวิทยาลัย	4	กรรมการ/คณะทำงานในระดับมหาวิทยาลัย	จำนวนชุดที่เป็นกรรมการ/คณะทำงานในระดับมหาวิทยาลัย	จำนวนชุดที่เข้าร่วมเป็น กรรมการ	ไม่มี 1 ชุด 2 ชุด ขึ้นไป	0 3 5	1. คำสั่งแต่งตั้ง 2. ประกาศแต่งตั้ง	ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน/กรรมการ ภายในระดับมหาวิทยาลัย

รวม 100